



ฉบับที่ 14/2555

เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2555

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2555 ขยายตัวดีทุกสาขาเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งจากฐานต่ำในปีก่อน โดยเฉพาะภาคอุปสงค์ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้การอุปโภคบริโภค การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ ขยายตัวในอัตราสูงถึง 2 หลัก ขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวดีมาก การผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลผลิตเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ผลจากมาตรการของภาครัฐ ประกอบกับภาวะการเงินผ่อนคลาย รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีมากขึ้น ทำให้**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**ขยายตัวสูงตามการจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และเฟอร์นิเจอร์ **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวมากถึงร้อยละ 19.1 โดยเครื่องใช้สำคัญขยายตัวสูงทุกหมวด อาทิ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ และรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีความสนใจลงทุนในภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเดือนนี้มีโครงการได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 902.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อการผลิตสินค้าเกษตร **การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด** มีจำนวน 18,171.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.0 เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2556 เร็วกว่าปีก่อน

ด้าน**การส่งออก**มีมูลค่า 397.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 34.9 ทั้งการส่งออกผ่านด่านชายแดนจากสินค้าอุปโภคบริโภค และการส่งออกผ่านด่านศุลกากรจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา และแป้งมันสำปะหลัง ส่วน**การนำเข้า**มีมูลค่า 139.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของการนำเข้าวัตถุดิบ/สินค้าชั้นกลาง และสินค้าทุน เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพชรยังไม่เจียระไน

ภาคการผลิตขยายตัวดี โดย**รายได้เกษตรกร**ขยายตัวร้อยละ 12.1 จาก**ผลผลิตสินค้าเกษตร**เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ตามผลผลิตข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและเกษตรกรเพิ่มการผลิตตามแรงจูงใจของราคา ประกอบกับการผลิตปศุสัตว์ยังเพิ่มขึ้นมาก ส่วน**ราคาสินค้าเกษตร**หดตัวร้อยละ 3.0 โดยราคาข้าวเปลือกลดลงตามปริมาณการส่งออก ราคาอ้อยต่ำลงตามราคาอ้อยขึ้นต้น และราคามันสำปะหลังลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**ขยายตัวร้อยละ 6.9 ตามการผลิตข้าวสาร เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อสารขยายตัวตามความต้องการของตลาด และการผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปยังคงทำให้การผลิตเพื่อส่งออกสินค้าหลายประเภทลดลง เช่น เซรามิก เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ไม้ ด้าน**การท่องเที่ยว**ขยายตัวดีมาก จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นช่วยสนับสนุน

เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงเหลือร้อยละ 2.43 ตามราคาอาหารสด ผักและผลไม้ จากความต้องการลดลงหลังเทศกาลกินเจ ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น **อัตราการว่างงาน**เดือนตุลาคม 2555 ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.7 เท่ากับเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน ด้าน**จำนวนผู้ประกันสังคม**ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยผู้ประกอบการยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

ทางด้าน**เงินฝาก**ของสาขาธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 มีจำนวน 531,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 จากเงินฝากของสถานศึกษาเป็นสำคัญ **เงินให้สินเชื่อ**มียอดคงค้าง 462,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 ตามการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถยนต์ และความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ในธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่ง แปรรูปอาหาร และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 86.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.8 เดือนก่อน เนื่องจากสินเชื่อขยายตัวสูงกว่าเงินฝาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
3 มกราคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
โทร. 0-5393-1162
e-mail : Thaveesc@bot.or.th